

## **DÁNH GIÁ ĐẢNG VIÊN NĂM 2024 CHI BỘ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN HỘ CƠ**

Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm là giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Hôm nay vào lúc 9h 00 phút ngày 12 tháng 10 năm 2024 tại trường THCS Tân Hộ Cơ, Chi bộ trung học cơ sở Tân Hộ Cơ thực hiện đánh giá đảng viên cuối năm 2024.



*Hình ảnh về buổi đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2024*

Về dự buổi đánh giá có đồng chí Trịnh Văn Công – Công chức văn hóa xã hội – Đảng ủy viên – Giám sát chi bộ.



*Đồng chí Trịnh Văn Công – Giám sát chi bộ (bàn giữa) và Đảng viên tham dự buổi đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2024*

Tại buổi đánh giá, các đồng chí đảng viên được nghe dự thảo Báo cáo kiểm điểm của tập thể chi uỷ chi bộ của Chi bộ trường THCS Tân Hộ Cơ năm 2024. Qua báo cáo nêu bật lên được những kết quả đạt được của Chi bộ nhất là ở cấp Tỉnh: đạt 14 giải gồm: Học sinh giỏi 9 đạt 02 (01 giải KK môn Địa lí; 01 giải KK môn tiếng Anh). Vẽ bích họa sen đạt 01 giải Khuyến khích. Giáo viên dạy giỏi đạt 2. Hội thi “Hùng biện Tiếng Anh”: Đạt 02 giải III khối 6,8 và 02 giải Khuyến khích khối 7,9. Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp cấp Tỉnh có 04/6 dự án đạt giải (01 giải Nhất; 01 giải Ba; 02 giải Khuyến khích). Tham gia trưng bày sản phẩm STEM cấp Tỉnh đạt giải Nhất.

Các đảng viên dự buổi đánh giá đã tập trung thảo luận tích cực, dân chủ các nội dung xoay quanh kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng năm 2025. Đảng viên Chi bộ đã biểu quyết thống nhất báo cáo với tỉ lệ đồng ý 100%.



***Đảng viên phát biểu ý kiến xây dựng dự thảo báo cáo trong buổi đánh giá chất lượng Đảng viên 2024***

Kết quả kiểm điểm, 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ trường trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của đảng. gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, Nhà trường. Các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh



đó, từng cá nhân cũng mạnh dạn nêu ra những hạn chế, khuyết điểm của mình và tự đề ra các biện pháp, giải pháp khắc phục nhằm phấn đấu vươn lên trong năm 2025.



***Chi ủy tự kiểm điểm trong buổi đánh giá Đảng viên năm 2024***



***Đảng viên tự kiểm điểm trong buổi đánh giá Đảng viên năm 2024***

Qua kết quả tự kiểm điểm của cá nhân là căn cứ quan trọng để Đảng ủy, Chi ủy, nhận xét, đánh giá và kiểm tra, giám sát một cách toàn diện, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng việc xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng trong Chi bộ.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng của Chi bộ:

- Về tập thể: Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Về cá nhân: 06 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Ngô Trần Bảo Thy, Trần Thị Kim Tuyền, Lê Văn Long Em, Trần Ngọc Bích, Phan Thị Kim Chi, Trương

Thị Kim Hằng. Có 24 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có đảng viên xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ và Không Hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi đánh giá, đồng chí Trịnh Văn Công – Công chức văn hóa xã hội – Đảng ủy viên – Giám sát chi bộ đánh giá cao Dự thảo Báo cáo đã đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, những hạn chế trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, xác định cụ thể những phương hướng nhiệm vụ trong năm tới phù hợp với đặc điểm Chi bộ và nhiệm vụ chuyên môn thuộc Chi bộ. Chi bộ đã đạt nhiều kết quả tích cực như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên và quần chúng được thực hiện rất tốt. Tổ chức chế độ sinh hoạt định kỳ nghiêm túc, chất lượng. Trong công tác chuyên môn cấp ủy đã phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Từng đảng viên trong Chi bộ đều có sự đánh giá nhìn nhận đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình.... Bên cạnh đó, đối với những mặt hạn chế của Chi bộ thì cấp ủy cũng đã mạnh dạn đưa ra để phân tích đánh giá để đề ra phương hướng khắc phục. Trong năm 2025, đồng chí đề nghị Chi bộ cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên, tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ như thời gian qua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đề nghị tất cả Đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.



***Đồng chí Trịnh Văn Công phát biểu chỉ đạo trong buổi đánh giá***

***Đảng viên năm 2024***

Nguồn: Trần Thị Kim Tuyền

